

GPSCศึกษารุกโซลาร์เต็มสูบ คาดชัดเจนในไตรมาส1/62

ผู้จัดการรายวัน360 - โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยีตั้งบริษัทย่อยศึกษาวางแผนลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งระบบ โดยเฉพาะระบบโซลาร์หวังต่อยอดการลงทุนในอนาคต คาดมีความชัดเจนในไตรมาส 1/62 รองรับแผนพีดีพีใหม่ ที่ส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จำนวน 1.8 หมื่นเมกะวัตต์

นายชวลิต ทิพพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (GPSC) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทย่อยศึกษาและวางแผนรองรับการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งระบบ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายรูปแบบเพื่อต่อยอดการลงทุนเดิมของบริษัทฯ ทั้งการติดตั้งบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) ทั่วไป, การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปหลังคาโรงงานในนิคมฯ, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ (โซลาร์ลอยน้ำ) และโซลาร์รูฟท็อปแบบ Private PPA (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน) เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาส 1/2562

ทั้งนี้ บริษัทก็มองหาโอกาสการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม ขณะนี้ยังศึกษาอยู่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ นอกเหนือจากการลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศไทย

ส่วนความคืบหน้าการขยายการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปในสถานบริการน้ำมัน ปตท.ว่า ขณะนี้บริษัทได้ทำการประเมินความคุ้มค่าในการติดตั้ง

โซลาร์รูฟท็อปให้กับ ปตท.เพื่อพิจารณาแล้ว หลังจากนั้นจะมีการหารือร่วมกันในการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่จะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปต่อไป แม้ว่าช่วงแรกที่ได้มีการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในบางสถานีน้ำมันจะไม่ค่อยคุ้มค่านัก เพราะเป็นช่วงเรียนรู้ของทั้ง 2 ฝ่าย

"ขณะนี้ บริษัท อยู่ระหว่างปรับแผนการลงทุนพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ โดยบริษัทต้องเร่งปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือ คือผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งเข้าใจว่า ภาครัฐเองจะต้องพิจารณาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาเสริมระบบไฟฟ้าด้วย"

นายชวลิต กล่าว

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทในอนาคต โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

สำหรับร่างแผนพีดีพี ใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนช่วงปี 2561-2580 รับซื้อไฟเพิ่มจำนวน 18,176 เมกะวัตต์ โดยกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ต้องไม่แพงกว่าราคาปัจจุบันตลอดแผน PDP เฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 บาท/หน่วย.